

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU

HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI

NHIỆM KỲ 2021-2026

(Tại đơn vị bầu cử số 7 Huyện Sơn Hà)

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thái - Sinh năm: 1970.

Quê quán: Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: Tổ dân phố Trường Thọ Tây C, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi

Trình độ học vấn: Đại học Sư phạm Sử-Chính trị; Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Thạc sỹ chuyên ngành Chính sách công

Trình độ chính trị: Cử nhân

Chức vụ hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh: Nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: Nhiệm kỳ 2016-2021.

Được sự giới thiệu của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 7 huyện Sơn Hà. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân quê mình, sẽ tạo điều kiện hơn cho bản thân tôi được tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ và khả năng của mình trong hoạt động của người đại biểu nhân dân; góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà Nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác và trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tôi tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan đến lĩnh vực công tác như sau:

Thứ nhất: Theo qui định của Pháp luật, HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; đại biểu HĐND là cầu nối giữa Nhân dân với các cơ quan Nhà nước. Bản thân tôi sẽ luôn thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, mọi hoạt động đều phải vì lợi ích chính đáng của Nhân dân; bản thân luôn giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp của HĐND tỉnh, phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Trên cơ sở đó, HĐND sẽ đưa ra những quyết

sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân có cuộc sống tốt hơn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển.

Thứ hai: Là người đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo, nếu trúng cử là đại biểu HĐND tỉnh, trước hết và ưu tiên hàng đầu của tôi là tập trung ưu tiên phát triển sự nghiệp Giáo dục và đào tạo trong cả tỉnh nói chung và phát triển giáo dục miền núi nói riêng theo tinh thần Nghị quyết 29/TW về **Đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục và Đào tạo**. Trong đó tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; bố trí đủ giáo viên đứng lớp; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên và học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, phẩm chất tốt đẹp nhất để các em vững bước vào đời.

- Tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, hoàn thiện hệ thống trường lớp học. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập THCS.

- Phấn đấu đến năm 2025: Có 50% trường Mầm non; 88% trường Tiểu học; 88% trường THCS; 32% trường Tiểu học và THCS; 71% trường THPT đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục thực hiện các đề án như: Đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số; Đề án Sữa học đường cho học sinh các huyện miền núi; Đề án phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; Đề án xây dựng trường lớp học ở vùng khó khăn giai đoạn 2; Đề án dạy học Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Các Đề án, chương trình ưu tiên cho trẻ em người dân tộc thiểu số.

Tất cả mục tiêu hướng đến là tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập và trưởng thành. Có thể nói rằng, để con em huyện Sơn Hà có điều kiện phát triển, có việc làm và thu nhập ổn định; ngay từ bây giờ con em phải có điều kiện và môi trường học tập tốt nhất.

Thứ ba: Cùng với ưu tiên phát triển Giáo dục và Đào tạo; tôi cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề Nông nghiệp- Nông dân và Nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong những năm qua nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nói chung, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao; tuy nhiên, nhìn chung đời sống của người dân miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa.

Bản thân tôi cũng xuất thân từ gia đình nông dân và lớn lên ở vùng nông thôn xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, nên tôi thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn vất vả của người

dân ở vùng nông thôn; Xuất phát từ điều kiện thực tiễn, với trách nhiệm của mình, với tư cách là Tỉnh ủy viên và nếu được tái cử là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phối hợp với các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ đề xuất với Trung ương, Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm sẽ có các quyết sách lớn về các nội dung liên quan đến vấn đề Nông nghiệp -Nông dân và Nông thôn. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới; **phấn đấu đến năm 2025 có 119 xã và 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới**; tập trung mọi nguồn lực để ưu tiên phát triển hạ tầng Nông thôn như đường giao thông, thủy lợi, điện, giống, cây trồng, vật nuôi, các chính sách ưu đãi về vốn, để tạo điều kiện tốt nhất tập trung phát triển kinh tế-xã hội ở các huyện miền núi, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Thứ tư: Một nội dung nữa mà tôi rất quan tâm, đó là giải quyết tốt chính sách Thương binh-Liệt sỹ và Người có công; chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách đối với người dân tộc thiểu số nói riêng. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cũng như của tỉnh ta. Trong những năm qua, các chính sách này đã được quan tâm đúng mức; nhờ đó các đối tượng được thụ hưởng có mức sống bằng hoặc khá hơn cùng với người dân trên cùng địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập. Đó là, vì nhiều lý do khác nhau mà một số người có tham gia cách mạng trước năm 1975, có nhiều đóng góp cho cách mạng, nhưng vẫn chưa được thụ hưởng chính sách người có công. Chính sách an sinh xã hội cũng còn nảy sinh những vấn đề không hợp lý; có lúc, có nơi đối tượng thụ hưởng chưa thật sự công bằng.

Từ những thiếu sót và bất cập nói trên, nếu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết một cách hợp lý, từng bước nâng cao mức sống cho các đối tượng được thụ hưởng; tạo sự chính xác, công bằng trong quá trình thực thi chính sách người có công cũng như chính sách an sinh xã hội.

Thứ năm: Đối với bản thân, tôi luôn nguyện giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó. Là một cán bộ, Đảng viên, Tỉnh ủy viên, tôi luôn suy nghĩ, luôn mong muốn được đóng góp những gì có thể trong xây dựng quê hương Quảng Ngãi nói chung, Sơn Hà nói riêng ngày một phát triển.

Tôi kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri để tôi có cơ hội thực hiện được mong muốn của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.